
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครฯ 

----------------------------- 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายพงศ์บุณย์  ปองทอง    ประธานกรรมการ 
๒. นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล    กรรมการ 
๓. นางฤชุกร  สิริโยธิน    กรรมการ 
๔. นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์    กรรมการ 
๕. นายประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ์   กรรมการ 
๖. นางภัทรพร  วรทรัพย์    กรรมการ 
๗. นายรณรงค์  เส็งเอ่ียม    กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายภราดร  หอมแย้ม  รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (บริหาร)  
๒. นายปิยเกษตร สุขสถาน   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และ 

    รักษาการรองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (วิชาการ( 
๓. นางสาวรุจีวัลย์  ศิริวรรณ  หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและก ากับดูแลกิจการที่ด ี
๔. นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์ เลขานุการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. 
๕. นางสาวพัฒนสรณ์ สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
๖. ว่าที่พ.ต. พงศ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์    หัวหน้างานกฎหมาย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. การน าเสนอวาระในการประชุมในเรื่องพิจารณา ควรจะต้องมีเรื่องพิจารณาในเชิง 

นโยบาย เชิงยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. ให้คณะกรรมการไดพิ้จารณา     
๒. ขอให้ฝ่ายเลขา ฯ น า “หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ” จาก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ที่แจกในการสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒   ซ่ึงมีนายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ เป็นผู้แทนกรรมการ 
เข้าร่วมสัมมนาด้วย สรุปประเด็นส าคัญ ๆ จัดส่งให้กับคณะกรรมการ ฯ รับทราบ และควรแจกเวียนให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. ได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย ในส่วนของกรรมการ อ.ส.พ. )รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
https://is.gd/eLHxaw(  

 
๓. นายณพงศ์ ฯ ... 

https://is.gd/eLHxaw


๒ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

๓. นายณพงศ์ ฯ )กรรมการ( ขอให้น าระบบ AR )Augmenter Reality( เป็นเทคโนโลยี ที่
น าเอาภาพเสมือน ๓ มิติผ่านกล้อง และมีการประมวลผลสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงจะรู้รายละเอียดทั้งหมด
มาใช้งานจะเป็นประโยชน์มาก จึงควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๔. นายวิษณุ ฯ )กรรมการ( ขอให้องค์การดูเรื่องระบบ ไอที )Information Technology(  
มาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศ นั้น ซึ่งปัจจุบันองค์การมีอยู่หลาย Application มาก ควรที่จะน ามารวมเป็น
อันเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการบริหารจัดการ  

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้บริหารได้ดูในเรื่องของ กฎ ระเบียบข้อบังคับ อ.ส.พ. ด้วย    
ดังนั้น เรื่องจะเสนอให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาอนุมัติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง    

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ฉบับครั้งที่ ๒/

๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทอนิกส์ board61.qsbg@gmail.com 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณา  

       มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  

ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การติดตามผลการด าเนนิการตามมติคณะกรรมการ 
ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานเรื่องสืบเนื่องการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ     

อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ เรื่อง ดังต่อไปนี้  

๑. เรื่องการด าเนินการขอใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่สวนสาขา 
๕ แห่ง  

     ๑.๑ ความก้าวหน้าในการด าเนินการ  
 ว่าที่พ.ต. พงศ์กรณ์ ฯ )หัวหน้างานกฎหมาย( รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ขอใช้พ้ืนที่ ฯ ประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จ คือ ๑. ขอใช้พ้ืนที่ของอุทยาน คือ พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ กับขอใช้พ้ืนที่ของป่าไม้ที่ให้ อ.ส.พ. ไปด าเนินการเรื่องของ 
EIA ซึ่งผู้ตรวจราชการทส. ได้ให้ข้อแนะน าว่าควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อ.ส.พ. ได้จัดตั้งก่อนกฎหมาย 
สผ.ก าหนด ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ค าตอบกลับ คาดว่าจะเป็นประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่ถ้าหากต้องจัดท า 
EIA ก็จะต้องจัดจ้างที่ปรึกษามาวางแผนต่อไป ได้มีงบประมาณรองรับ ๒. พ้ืนที่กรณีของสวนสาขาจังหวัดระยอง ที่
ถูกจัดเป็นพ้ืนที่เขตชุ่มน้ า ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันที่ว่าได้มีการจัดตั้งสวนก่อนกฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี้ 

ชื่อ  ประเภทที่ดิน ขนาดพื้นที ่ สิทธิในที่ดิน สถานะปัจจุบัน 
1.สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม ่

1. ที่ราชพัสดุกรม  
ธนารักษ์ 

2,243 ไร่ สัญญาเช่าพ้ืนท่ีราช
พัสด ุ

ด าเนิ นการเช่ากั บกรมธนารักษ์ ตาม
ระเบียบแล้ว 

2.พื้นที่ป่าในเขต
อุทยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพฯ-ปยุ 

 การขอใช้พื้นที่ต้อง
ด าเนินการขอเพิก 
ถอนพ้ืนท่ี อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ -
ปุย หากด าเนินการ
แล้วเสร็จองค์การจะ
ด าเนินการยื่นขอใช้

คณะกรรมการอุทยาน มีมติเห็นชอบ ครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2559 
ให้เพิกถอนออกจากอุทยาน เนื้อท่ี 2.365-
1-79 ไร่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติตาม
มาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติอุทยานแหง 
ชาติ พ.ศ. 2504 

       -Zone 1  
พื้นที่ติดทิศเหนือ 
เป็นท่ีตั้งของศูนย์
ฝึกอบรม-สัมมนา 

2,179-3-92 
ไร่ 

mailto:board61.qsbg@gmail.com%20เมื่อ
mailto:board61.qsbg@gmail.com%20เมื่อ


๓ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

ชื่อ  ประเภทที่ดิน ขนาดพื้นที ่ สิทธิในที่ดิน สถานะปัจจุบัน 
ค่ายพักเยาวชนและ
บ้านพักพนักงาน 

พื้นที่จากหน่วยงาน
รับผิดชอบในล าดับ
ต่อไป 

       -Zone 2  
พื้นที่ด้านทิศใต้ เป็น
ที่ตั้งของสถานี
รวบรวมพันธ์ไม้ที่สูง 

251-3-54 
ไร ่

3. พ้ืนท่ีป่าในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ดอย
สุเทพ 

1,807 ไร่ การด าเนินการขอใช้
พื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

ก ารด า เนิ น ก ารขอผ่ อ น ผั น ต าม ม ติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2526 ใน
กรณีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
ตามหนังสือที่ ทส.1201/537 ลงวันที่ 21 
พ.ค. 2561 ทั้งนี้ได้ประสานกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ใน
ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้องค์การฯ 
มีหนังสือหารือไปหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ตามค าแนะน าของผู้ตรวจฯกรณีองค์การฯ
เป็น หน่วยงานที่มีการด าเนินงานในพื้นที่
ก่อนกฎหมายที่ สผ. ก าหนดให้พื้นที่ตั้ง
ปั จ จุ บั น ต้ อ งท าร าย งาน ผ ลก ระท บ
สิ่งแวดล้อม)EIA( ยังคงต้องจัดท าหรือไม่ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบข้อหารือ 

2.สวนพฤกษศาสตร์
บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก ใน
พระราชด าร ิ

เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่
ระหว่างการตรวจ 
สอบแนวเขตว่าเป็น
เขตอุทยานหรือเขต
ป่าสงวน 

1,380 ไร่ การขอใช้พื้นที่
ตรวจสอบเขตพื้นท่ี
ป่า ว่าเป็นของ กรม
ป่าไม้และกรม
อุทยาน แต่ยังไม่ชี้
ชัดเมื่อทราบผลแล้ว
องค์การ ฯ จะ
ด าเนินการยื่นขอใช้
พื้นที่ในล าดับต่อไป 

สวนสาขาพบว่าพื้นที่หลักไม่ได้อยู่ในเขต
ป่าสงวนใด ตรงกับที่ ทสจ. ให้ข้อมูล อีก
ทั้งมิใช่พื้นที่ทหาร แต่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
ตาม มติ ครม. 30 มิถุนายน. 2541 ซึ่งเดิม
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ความมั่นคงที่มีเขต
แดนติดต่อกับประเทศลาว 
    ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ทรง
มีพระราชด าริ ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ และมีมติครม. ให้ 
อ.ส.พ. ด าเนินการกรณีดังกล่าว จึงอยู่
ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ความชัดเจนเรื่องพื้นที่ก่อน  

3.สวนพฤกษศาสตร์
ระยอง 

ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

1,193 ไร่ การขอใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 
กับจังหวัดระยอง 
 

กรณีบึงส านักใหญ่)หนองจ ารุง(พื้นที่ตั้ง
สวนสาขา มี สถานะ เป็ นพื้ นที่ ชุ่ มน้ า
ระดับชาติ ตามที่ส านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่
มี ค วาม ส าคั ญ ระดั บ น าน าชาติ แ ล ะ
ระดับชาติ  การด าเนินการที่ เกี่ยวข้อง
จ าต้องหารือหน่วยงานอนุญาตเนื่องจาก
สวนสาขาเป็นหน่วยงานมีก่อนกฎหมาย 



๔ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

ชื่อ  ประเภทที่ดิน ขนาดพื้นที ่ สิทธิในที่ดิน สถานะปัจจุบัน 
ก าหนดให้เป็นพื้นที่ ชุ่มน้ าองค์การยังคง
ต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม)EIA) 
ก่อนประกอบการขอนุญาตใช้หรือไม่ ซึ่ง
อยู่ระหว่างการหารือ 

4.สวนพฤกษศาสตร์
ขอนแก่น 

ที่ดินสาธารณะ 
ประโยชน ์

ประมาณ 
1,600 ไร่ 

การขอใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 
กับจังหวัดขอนแก่น 

การจัดการในพื้ นมี ความจ า เป็นต้ อง
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของพื้นที่ที่ลดลง 
เนื่องจากชุมชนมีความขาดแคลนแหล่งน้ า
จ าเป็นต้องเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าทั้งในส่วน
ชุมชนและส่วนงานปกครองในท้องที่ท าให้
เนื้อที่องค์การฯ สวนสาขาที่จะด าเนินการ
ขอใช้ประโยชน์ลดลง และองค์การมีการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานถาวรในพื้นที่ 
จ านวน 79 ไร่ ซึ่ งเห็นว่าเพียงพอและ
เหมาะสมแล้ว จึงต้องขอใช้พื้นที่เฉพาะ
บางส่วนซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.สวนพฤกษศาสตร์
พระแม่ย่า สุโขทัย 

ที่ราชพัสด ุ 340 ไร่ สัญญาเช่าพ้ืนท่ีราช
พัสด ุ

ด าเนิ นการเช่ากับกรมธนารักษ์ ตาม
ระเบียบแล้ว 

                   นายณพงศ์ ฯ )กรรมการ( กล่าวว่า หลังจากผู้ตรวจกระทรวง ฯ ได้แนะน า
แล้ว อ.ส.พ. ควรจะต้องรีบด าเนินการภายใน ๕-๗ วัน และต้องมี KPI ก าหนดแล้วเสร็จเมื่อไร   

ที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒ ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา 
นายปิยเกษตร ฯ )รก.รองผอ.อ.ส.พ.( น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขา จ านวน ๓ แห่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ คาดว่าภายในเดือนหน้าจะยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 
พร้อมเอกสารแนบที่จัดเตรียมไว้แล้ว ทั้งการท าประชาพิจารณ์ และ Environment checklist โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับพ้ืนทีส่รุปดังนี้ 
           ๑.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์พังงา จ.พังงา พ้ืนที่ด าเนินการ ๒ ส่วน คือ 

๑. พ้ืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณด่านพระยาพิพิธ ต าบล 
นบปริง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา จ านวน ๕๖๐ ไร่ 

๒. พ้ืนที่ภายใต้ความดูแลของกรมธนารักษ์ เดิมเป็นโรงเรียน
อรัญญิกาวาส )บ้านเผล( ต าบลนบปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา จ านวน ๑๒ ไร่ 

๑.๒.๒ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น 
พ้ืนที่ด าเนินการ คือ พ้ืนที่ป่าสาธารณะประโยชน์ )ต าบลโนนทอง( อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ จ านวน 
๒,๐๓๗ ไร่ 

๑.๒.๓. ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พ้ืนที่
ด าเนินการ ๒ ส่วน คือ 

๑. พ้ืนที่ ... 
 



๕ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

 
๑. พ้ืนที่ Lowland ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ศูนย์หม่อนไหม   บ้านห้วย

เดื่อ หมู่ที่ ๓ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๔๐๐ไร่  
๒. พ้ืนที่ Highland  พ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ Zone E  

ตั้งอยู่บริเวณ ท้องที่บ้านรักไทย หมู่ ๖ ต าบลหมอกจ าแป๋ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๕๐ ไร่  
พ้ืนที่ท่ีขอความเห็นชอบ วัตถุประสงค์การด าเนินการ การด าเนินการระยะสั้น การด าเนินการระยะยาว 

1. พื้นที่สวนพฤกษ -
ศาสตร์ภาคใต ้
 

เพื่อเป็นศูนย์รวมและอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ในภาคใต้ )ภูมิภาคมลายู( ซึ่งมี
เอก ลักษณ์ เฉพาะแตกต่างจาก
ภูมิภาคอื่นของประเทศ  
- กลุ่มพืชเป้าหมาย ได้แก่ 
   ๑. เพื่ออนุรักษ์พืชท้องถิ่นที่ถูก
คุกคาม พืชถิ่นเดียว และพืชหา
ยากใกล้สูญพันธ์ุ 
   ๒. เพื่ออนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
รวม ถึงพืชที่มีการใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม้ผลพื้นเมือง
และพืชสมุนไพร 

1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืชที่ส าคัญของ
ประเทศในภาคใต้ 
2. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
สู่ประชาชนด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืชที่ส าคัญของ
ประเทศ และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน   
3. ด าเนินการด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ในพ้ืนท่ีด าเนินการ 

สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้
และการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านพืช ท่ีส าคัญของ
ประเทศ ในภาคใต ้

2. พื้นที่สวนพฤกษ -
ศาสตร์ภาคอสีาน 
 

เพื่อเป็นศูนย์รวมและอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ ภ าคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อ 
)ภูมิภาคอินโดจีน( ซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะแตกต่างจากภูมิภาคอื่นของ
ประเทศ 

1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืชที่ส าคัญของ
ประเทศในภาคอีสาน 
2. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
สู่ประชาชนด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืชที่ส าคัญของ
ประเทศ และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน   
3. ด าเนินการด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ในพ้ืนท่ีด าเนินการ 

สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้
และการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านพืช ท่ีส าคัญของ
ประเทศ ในภาคอสีาน 

3. พื้นที่สวนพฤกษ -
ศาสตร์ภาคเหนือ 
 

1. เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่น
ภ าค เห นื อ โดย เฉพ าะจั งห วั ด
แม่ฮ่องสอน ที่มีความหลากหลาย
ของกล้วยไม้จ านวนมาก และ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญ าและทรัพยากรชีวภาพ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนจากกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ท้องถิ่นที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืชที่ส าคัญของ
ประเทศในภาคเหนือ 
2. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
สู่ประชาชนด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุ์พืชที่ส าคัญของ
ประเทศ และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน   
3. ด าเนินการด้านการศึกษา
ค้ นคว้ าวิจั ย เชิ งส ารวจ  เพื่ อ
รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้และศึกษา
ท รั พ ย า ก ร ใ น ท้ อ ง ถิ่ น              
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.   สร้างศูนย์รวมกล้วยไม้
ในระดับประเทศ เพื่ อส่ ง 
เสริมการท่องเที่ยวในภาค 
เหนือ 
2.   ส่งเสริมชุมชน ด้านการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยังยืนจากผลิตภัณฑ์
จากกล้วยไม้ 
 

หมายเหตุ ... 



๖ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

หมายเหตุ :       ส าหรับการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนนั้น จะมีการด าเนินการภายหลัง เมื่อได้รับกรรมสิทธิ์
ในพ้ืนที่ แต่ในเบื้องต้นการด าเนินการดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่     การเป็นแหล่ง 
ส ารองและอนุรักษ์พืชนอกถิ่นก าเนิดสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นแหล่ง 
ศึกษาวิจัยด้านพืชที่ส าคัญของแต่ละภูมิภาค อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน จาก
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจ าหน่ายผลผลิตจากกล้วยไม้ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยากรใน
ท้องถิ่น นั้น ๆ )รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระ: https://is.gd/vuKb7V ( 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาตามท่ีเสนอ 

๒. ความก้าวหน้าในการทบทวนแผนงานที่ส าคัญแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
    นายรณงค์ ฯ )ผอ.อ.ส.พ.( รายงานความคืบหน้าการด าเนินการแผนงานปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ องค์การได้มีการด าเนินการจัดท าการทบทวนแผนงานที่ส าคัญแผนปี ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ    
๒.๑ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์องค์การ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕  

มีนาคม๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร  

โดยประธานอนุกรรมการ ฯ )นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์( ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. 

๒.๓ การน าเสนอแผนยุทธ์ศาสตร์ ต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งต่อไปก่อน
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามก าหนด สคร. 

ที่ประชุม รับทราบ 

๓. ความก้าวหน้าการก าหนดทิศทางนโยบายการด าเนินงานและรูปแบบองค์กร ที่เหมาะสม 
กับบทบาทภาระกิจการด าเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

    นายรณรงค์ ฯ )ผอ.อ.ส.พ.( รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการเรื่องการก าหนด
ทิศทางนโยบายการด าเนินงานและรูปแบบองค์การที่เหมาะสมกับบทบาทภาระกิจการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ให้ที่ประชุมทราบ โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
    ๓.๑ การจัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ เกี่ยวกับการเป็นองค์กร
มหาชน  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรอีกครั้ง บรรยาย โดยคณะที่
ปรึกษาการศึกษารูปแบบองค์กร ฯ และมีนายประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ์ )กรรมการ อ.ส.พ.( และ พลเอก ธรณิศวร์ 
โรจนสุวรรณ )อนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร( เข้ากิจกรรม 

๓.๒ การน าเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบและผลการส ารวจความคิดเห็นของ 
บุคลากรอ.ส.พ. ของที่ปรึกษา ฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ   

๔. เรื่องการปรับปรุงการจัดสรรก าไรสุทธิของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  จ านวน  
๔๘.๙ ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามวัตถุประสงค์ของเงิน  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบทบทวนปรับปรุงตัวเลขเป็นไปตามหลักการบัญชี 
๕. เรื่องการปรับปรุงการจัดสรรก าไรสุทธิของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ จ านวน 

๗๑.๔ ล้านบาท 
อยู่ระหว่าง ...  



๗ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

อยู่ระหว่างจัดท าแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย  

๖. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีรัฐวิสาหกิจ ส าหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ปี 
๒๕๖๑ และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล  

    นายรณรงค์ ฯ )ผอ อ.ส.พ.( กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีมติให้องค์การฯ 
ได้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมิน องค์การ ฯ ได้
ด าเนินการปรับปรุงและขอน าเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาในวาระ ๕.๒  

๗. เรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานขององค์การ  

    นายรณรงค์ ฯ )ผอ อ.ส.พ.( กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้น าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร เพ่ือพิจารณาค าสั่ง
อีกครั้ง   

๘. เรื่องขอความเห็นชอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๑  
    นายรณ รงค์  ฯ  )ผอ .อ .ส .พ .( รายงาน ให้ที่ ป ระชุมทราบว่า  จากการประชุม

คณะกรรมการ ที่ประชุมขอให้น าประเด็นดังกล่าว น าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง แล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ.เห็นชอบ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณารายละเอียด 

    องค์การมีก าไรสุทธิ จ านวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐.๐๐  บาท  หักส่งคืนคลังตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพรบ.วินัยการเงินการคลัง ร้อยละ ๒๐ คิดเป็นเงินจ านวน ๘,๓๙๖,๗๔๖.๐๔  บาทคงเหลือก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษี จ านวน ๓๓,๕๘๖,๙๘๔.๑๘ บาท  

    ตามมาตรา ๙ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕  
    มาตรา ๑๐ “รายได้ที่ได้รับในปีหนึ่งๆ ให้ตกเป็นของ อ.ส.พ. ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การด าเนินงาน และเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน ค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสมเช่น ค่าบ ารุงรักษา ค่า
เสื่อมราคา เงินส ารองตามมาตรา ๙ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ.และครอบครัวตามมาตรา 
๒๖ เงินบ าเหน็จและเงินรางวัล ตามมาตรา ๒๗  และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเหลือ
เท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ” 
        มาตรา ๙  “เงินส ารองของ อ.ส.พ.ให้ประกอบด้วย เงินส ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด 
เงินส ารองเพ่ือไถ่ถอนหนี้ เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ และเงินส ารองอ่ืนๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะ
ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร” 
        พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือน าส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 
        ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพ่ือ
น าส่งคลังในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
         ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะก าหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรก าไรสุทธิหรือ
ก าไรสะสมเพื่อน าส่งคลังเพ่ิมเติมจากวรรคสองในจ านวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้  
   จึงขอความเห็นชอบ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๑ ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้ง 

 
องค์การ... 



๘ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มาตรา ๙ “เงินส ารองของ อ.ส.พ….” โดยขอจัดสรรเป็นเงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ 
ร้อยละ ๑๐๐  จ านวนเงิน ๓๓,๕๘๖,๙๘๔.๑๙  บาท )รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ : 
https://is.gd/kpF61P( 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๑ 

๙. รับทราบผลการประเมินการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ ตามข้อสังเกตประเด็น
ปัญหาที่ได้จาการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑  

นายรณรงค์ ฯ )ผอ.อ.ส.พ( รายงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๑๙.๒/
๘๒๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้องค์การด าเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจและความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็น
ดังกล่าว และให้คณะกรรมการ อ.ส.พ. ต้องลงนามรับทราบผลการประเมินตามรายงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมิน คือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )เอกสารแนบใบลงนามรับทราบ( 

๑๐. ขอกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรณีงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ สุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง( อ.ส.พ.  

นายรณรงค์ ฯ )ผอ.อ.ส.พ.( น าเสนอว่า 
๑. ในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ อ.ส.พ. ได้น าเสนอที่ประชุม สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ส่งเสริมการเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือโครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง( วงเงินทั้งหมด ๕๔๙,๙๕๕ บาท จึงขอ
อนุมัติ เปิดบัญชี เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุน ชื่อบัญชี “  เงินอุดหนุนโครงการ    
ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง(” เรียบร้อยแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากรายการดังกล่่าวเป็นงบลงทุน จึงจะต้องขอกรอบงบลงทุนเพิ่มประจ าปี ๒๕๖๒   
   ๒. ตามหนังสือส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๕/๓๐๑  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณลงทุนประจ าปี ๒๕๖๒  เพ่ิมเติม แจ้งการพิจารณากรอบการ
ลงทุน ประจ าปี ๒๕๖๒ วงเงินด าเนินการและเบิกจ่ายลงทุนเป็น ๙๙.๕๑  ล้านบาท โดยความเห็นชอบของประธาน
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในนามคณะกรรมการฯ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐  
“ข้อ ๗ การจัดท างบลงทุนเพ่ิมเติมในระหว่างปีให้ปฏิบัติตามข้อ ๕ โดยอนุโลม” 
“ข้อ ๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดท างบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจ าปีตามแบบ

และ และวิธีการที่ ส านั กงานก าหนด  โดยให้แสดงข้อมูลด้ านแผนการวิจัยและพัฒนา )Research & 
Development( และแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรประกอบด้วยโดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด แล้ว
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการต่อไป เว้นแต่กรณีรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้  เสนอขออนุมัติงบลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีให้รัฐวิสาหกิจนั้น เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะ รัฐมนตรี งบลงทุนเต็มตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น หากจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในสาระ ส าคัญของโครงการประการใดในระหว่างปี ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วแต่กรณีงบลงทุนเต็มตามโครงการ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของโครงการในระหว่างปี หรือไม่ก็
ตาม ให้เสนอพร้อมงบลงทุนประจ าปีด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๕ ... 



๙ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

“ข้อ ๕ การเสนองบลงทุนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ ให้รัฐวิสาหกิจน าเสนองบลงทุนต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนน าเสนอ
กระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ”  

จึงขอน าเสนอที่ประชุม เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการขอกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติม
ระหว่าง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  จากเดิม ๙๙,๕๐๓,๑๑๖ บาท เป็น 
๑๐๐,๑๕๓,๐๗๑ บาท เพ่ิมเติม ๕๔๙,๙๕๕ บาท จากโครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยว สวน
พฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง( ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเที่ยวไทย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุน 

๓.๒ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ) 
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

มติที่ประชุม ลับ 
๓.๓ หลักเกณฑ์การประเมินผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ลับ) 
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

มติที่ประชุม ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
นายภราดร ฯ )รองฝ่ายบริหาร( รายงานให้ที่ประชุทราบ ฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑. ฐานะทางการเงินขององค์การฯ 
แสดงในรายงานสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน 
สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ๘๒๓.๖๕๙ ล้านบาท )ท้ังสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่ 

หมุนเวียน( 
หนี้สินและส่วนของทุน จ านวนรวม ๘๒๓.๕๙ ล้านบาท ประกอบด้วย 
หนี้สิน จ านวน ๕๔๐.๑๑๙ ล้านบาท )รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนในรายการรายได้เงิน 

อุดหนุนรอการรับรู้ ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินขององค์การฯ รวมอยู่ด้วยจ านวน ๓๗๕.๒๐๕ ล้านบาท( และ 
ส่วนของทุน จ านวน ๒๘๓.๕๓๙ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ทุน ๗๐ ล้านบาท 
  - ก าไรสะสม จัดสรรแล้ว ๑๑๗.๘๘๖ ล้านบาท )ปี ๒๕๖๑ รอส่งคลังตาม พรบ. 

จ านวน ๘.๓๙๖ ล้านบาท( 
- ก าไรสะสม ยังไมไ่ด้จัดสรร ๙๕.๖๕๓ ล้านบาท   

               แสดงในรายงานงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
       องค์การมีรายได้รวม ๑๕๘.๕๐๐ ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 
๑๒๗.๐๔๘ ล้านบาทและรายได้จากการประกอบกิจการ ๓๑.๔๕๓ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม ๑๔๓.๗๒๓ ล้านบาท 

ผลประกอบการระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีก าไร จ านวน ๒.๑๗๐  ล้านบาท  
ผลประกอบการสะสมรวม ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีก าไร จ านวน ๑๔.๗๗๘ ล้านบาท  

การเบิกจ่าย... 



๑๐ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙,๐๕๒,๐๗๘.๗๐  

บาท ระหว่างด าเนินการ ๑๖,๗๑๓,๙๙๑.๐๒ บาท คงเหลือ ๘๑,๕๙๒,๙๓๐.๒๘  บาท ประกอบด้วย   
เงินอุดหนุน  จ านวน ๑๙๓,๒๙๓,๐๐๐  บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐๖,๔๙๘,๗๗๐.๒๘ บาท 
ขอด าเนินการ/ผูกพันการจ่ายแล้ว ๑๐,๔๑๔,๔๙๑.๐๒ บาท  

                             คงเหลือค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปี ๗๖,๓๗๙,๗๓๘.๗๐ บาท 
งบลงทุน   จ านวน  ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ บาท    

ทั้งหมด ๒๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗ รายการ จ านวนเงิน ๓๒,๕๕๓,๓๐๘.๔๒ บาท คงค้าง ๓ 
รายการ โดยอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา ๒ รายการ จ านวนเงิน ๖,๑๔๔,๕๐๐ บาท และอยู่ระหว่างการบวน
การจัดซือ้จัดจ้าง ๑ รายการ จ านวนเงิน ๓,๘๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จ านวน ๑,๒๕๗,๘๙๔.๕๘ บาท 

กรณีงบลงทุน ๑ รายการ ที่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญา 
                           ค่าวางโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Fiber optic จ านวนเงิน ๓,๘๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท ได้
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาแล้วเพ่ือให้การประกาศเป็นไปอย่างกว้างขวางเพ่ือประโยชน์
สูงสุดขององค์การ องค์การจึงประกาศเชิญชวนทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด คาดว่าจะสามารถท าสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒๐วัน ต้องกันเงิน
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี  แนวทางก ากับดูแล : เร่งด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การท า
สัญญา รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการขอกันเงินเหลื่อมปี เมื่อจัดท าสัญญาแล้วมอบหมายให้กรรมการตรวจรับ
ควบคุม ก ากับ การบริหารสัญญาอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ปรับแผนการท างาน เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
                           กรณีเงินเหลือจ่ายจ านวนเงิน จ านวน ๑,๒๕๗,๘๙๔.๕๘ บาท 
                            พิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานและไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ด าเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๒ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ      
จัดจ้าง 

สรุปผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบมาตรการภาครัฐ  ไตรมาสที่ ๓  เดือนมิถุนายน 

การก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน คงเหลือค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปี ๗๖,๓๗๙,๗๓๘.๗๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และส ารองพันธุกรรมพืชนอกถิ่นที่อยู่ของประเทศ )สนพ.(        

งบประมาณได้รับ ๓๓.๕๐๐ ลบ. เบิกจ่าย ๑๑.๑๒๐ ลบ.ระหว่างด าเนินการ ๘.๕๕๓ ลบ. คงเหลือ ๑๓.๘๒๖ ลบ. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ... 

รายการ 
มาตรการไตรมาสที่ ๓    

ร้อยละ 
ผลด าเนินการเบิกจ่าย   

ร้อยละ 
ผลตา่ง   
 ร้อยละ 

ภาพรวม ๗๗ 
(๑๘๒.๗๖๖ ลบ.) 

๕๘.๕๘ 
(๑๓๙.๐๕๒ ลบ.) 

๑๘.๔๒ 
(๔๓.๗๕๙ ลบ.) 

งบอุดหนุน ๘๐ 
(๑๕๔.๖๓๔ ลบ.) 

๕๕.๑๐ 
(๑๐๖.๔๙๘ ลบ.) 

๒๔.๙๐ 
(๔๘.๑๘๐ ลบ.) 

งบลงทุน ๖๕ 
(๒๘.๖๔๒ ลบ.) 

๗๓.๘๗ 
(๓๒.๕๕๓ ลบ.) 

๘.๘๗ 
(๓.๙๑๑ ลบ.) 



๑๑ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ )สนว.( 
งบประมาณได้รับ ๑๔.๗๖๓ ลบ. เบิกจ่าย ๑๐.๑๗๔ ลบ.ระหว่างด าเนินการ ๐.๘๒๘ ลบ. คงเหลือ ๓.๗๕๙ ลบ. 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม )สนส.( 
งบประมาณได้รับ ๑๗.๔๑๕ ลบ. เบิกจ่าย ๖.๙๘๒ ลบ.ระหว่างด าเนินการ ๑.๗๗๐ ลบ. คงเหลือ ๘.๖๖๒ ลบ. 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรมีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่                    
Thailand 4.0 (สนบ.( งบประมาณได้รับ ๑๗๑.๖๗๙ ลบ.เบิกจ่าย ๑๑๐,๗๗๔ ลบ.ระหว่างด าเนินการ ๕.๕๖๑ 
ลบ.คงเหลือ ๕๕.๓๔๓ ลบ. )ส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจ า( 

)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ : https://is.gd/lSfTrm ( 

ที่ประชุม รับทราบ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามกราฟแท่งแสดงฐานะทาง
การเงินและรายได้ พ.ค. ๒๕๖๒  ในยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวนมาก ๙๐.๔๘ ล้านบาท ให้พิจารณาว่า
จะท าการบริหารเงินสดให้เกิดดอกผลมากได้อย่างไร ขอให้หารือกับคุณฤชุกร ฯ )กรรมการ( 

๔.๒ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

นายรณรงค์ ฯ )ผอ. อ.ส.พ.( รายงานให้ที่ประชุมทราบ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุ ดย่อย คณะอนุ 
กรรมการหรือคณะท างานอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑. ปัจจุบันกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามมติ
คณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน ๓ ส่วนด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑ ค่าตอบแทนรายเดือน      ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนการได้รับแต่งตั้งเป็น 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ  

๑.๒ เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนการเข้าร่วม 
และการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

๑.๓ โบนสัในฐานะกรรมการ  ซึ่งเป็นการตอบแทนการท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
(หลักเกณฑ์การจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการ ให้รัฐวิสาหกิจไปถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง(  

๒. การแบ่งกลุ่มส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ จะมี
ทั้งหมด ๕ กลุ่ม องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะอยู่ในกลุ่มที่ ๕ รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก จะประกอบด้วย ๑๑ หน่วยงาน 

๓. การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ ฯ 
อ.ส.พ. ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละไม่เกิน 

๖,๐๐๐ บาท 
๔. การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการฯ 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เบี้ยประชุมกรรมการฯ ไม่เกิน (บาท/เดือน) 
๑. รัฐวสิาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
๒. รัฐวสิาหกิจประเภทสถาบันการเงิน ๒๐,๐๐๐  
๓. รัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ ๒๐,๐๐๐  
๔. รัฐวสิาหกิจขนาดกลาง ๑๖,๐๐๐  



๑๒ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

๕. รัฐวสิาหกิจขนาดเล็ก ๑๒,๐๐๐ 
     ๑.  ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานในท่ีประชุมในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ของเบี้ยประชุมกรรมการ 

     ๒. กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอื่น  ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐสาหกิจจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
กรรมการอื่นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่ากัน ในอัตรา ๐.๕ เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

     ๓.  กรณีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่ละ
คณะเป็นรายครั้ง เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่
เกิน ๑๕ ครั้งต่อป ี

    ๔.  กรณีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอื่นฯ  ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยประชุมให้กับ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน ๒ คณะ 
คณะละไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน เว้นแต่กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดอัตราหรือหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนเป็นอย่างอื่น 

    ๕.  หากกรรมการอื่นนั้นเป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ  และการประชุมนั้นในทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจถือได้ว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของบุคลากรนั้น บุคลากรนั้นไม่ได้รับเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

หมายเหตุ : อัตราข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุด   ในการพิจารณาก าหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถใน
การจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร ทั้งนี้  การพิจารณา
ก าหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์นี้จะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะ
ได้ด าเนินการที่จ าเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
   )รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ : https://is.gd/4qnkI0)  

ที่ประชุม รับทราบตามมติ ครม.  และมีความเห็นว่าต้องขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของ 
องค์กรด้วย 

๔.๓ กรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายรณรงค์ ฯ )ผอ.อ.ส.พ.( รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการประเมินผลงาน

งานรัฐวิสาหกิจได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบหลักการของแนว
ทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบกรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๓ ส านักงานคณะ 
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เวียนแจ้งกรอบการประเมินการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๓ 
)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ : https://is.gd/cQqkIq( 

ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ฯ (ถ้ามี) 
๔.๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายรณรงค์ ฯ )ผอ.อ.ส.พ.( รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาอนุมัติ การปรับแก้แผนตรวจสอบ )ระยะยาว( ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ )ฉบับปรับปรุง( ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

๑. เพ่ิมการตรวจ... 

https://is.gd/cQqkIq


๑๓ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

๑. เพ่ิมการตรวจสอบแผนด้านบุคคลากร ในเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาและการสรรหา
บรรจุบุคลากรด้านวิชาการในปี ๒๕๖๒ และกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรขององค์กรในแผน 
งานปีถัดไป 

๒. ปรับการสอบทานงบการเงินและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เหมาะสมกับ
เนื้องาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒๑  วรรคสอง ความว่า “ถ้าในระหว่างปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจมีการ
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี ที่มีการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้ คณะ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับการอนุมัต”ิ   )รายละเอียดรูปเล่มแผนตรวจสอบ https://is.gd/e9sqym( 

ที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ ขอความเห็นชอบการจัดสรรโบนัสให้กับกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจ า 
นายภราดร ฯ )รองผอ.อ.ส.พ.( น าเสนอที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดสรร

โบนัสให้กับกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจ า  
สาระส าคัญตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส 
)๑( ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘  เห็นชอบเรื่องระบบประเมินผล 

การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดย อ.ส.พ.เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ )สคร.( โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจออกเป็นแต่ละประเภท และเชื่อมโยงระบบแรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของระบบประเมินผลฯ 
โดย อ.ส.พ. อยู่ในกลุ่ม ๔ รัฐวิสาหกิจประเภทที่มีวัตถุประสงค์ในการให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยไม่มุ่ง
ผลก าไร และด าเนินการโดยได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก   

)๒( คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบเรื่องการปรับปรุงระบบ จูง
ใจในส่วนของของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิ สาหกิจ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ โดยได้ก าหนดวิธีการค านวณก าไรเพ่ือการจัดสรร
โบนัสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. ก าหนด โดยการจัดสรรโบนัสของพนักงานและลูกจ้างประจ าของรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มท่ี ๔ มีดังนี ้  
 

ผลประเมิน )คะแนน( โบนัสคงที่ตามผลการประเมิน 

)พนักงานและลูกจ้างประจ า 
โบนัสคงที่ของคณะกรรมการ 

๕.๐ ๒.๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
๔.๕ ๑.๕๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔.๐ ๑.๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๓.๕ ๐.๗๕ ๑๐,๐๐๐ 
๓.๐ ๐.๕๐ ๕,๐๐๐ 



๑๔ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

๒.๕ ไม่มโีบนัส ไม่มโีบนัส 
๒.๐ ไม่มโีบนัส ไม่มโีบนัส 
๑.๕ ไม่มโีบนัส ไม่มโีบนัส 
๑.๐ ไม่มโีบนัส ไม่มโีบนัส 

)๓( การจัดสรรโบนัสของรัฐวิสาหกิจจะกระท าได้ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว และต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรโบนัสจาก สคร. ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนจัดส่งให้ สคร. พิจารณา 

)๔( ให้รัฐวิสาหกิจก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสภายในวงเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติให้แก่
พนักงานและลูกจ้างประจ าของรัฐวิสาหกิจ ตามผลการปฏิบัติงานที่อ้างอิงจากผลการประเมินประจ าปี  โดยอ.ส.พ. 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสพนักงานและลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  

ตามเกณฑ์การประเมินในปี ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ๒๕๖๑ ขององค์การ ฯ ที่ระดับคะแนน ๓.๒๔๗๔ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
กรรมการมีสิทธิ์ได้รับโบนัสคงที่ตามระดับผลงานคนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และพนักงานและลูกจ้างประจ ามีสิทธิ์
ได้รับโบนัสคงท่ีตามระดับผลงานไม่เกิน ๐.๕๐ เท่าของเงินเดือน    

)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ : https://is.gd/gLuDSL(  
ข้อเสนอความเห็นชอบ 
๑(. จากการประมาณการจ านวนเงินโบนัสคณะกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจ า ที่

ต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส  จ านวนเงิน ๒,๐๒๘,๑๒๖.๘๘   บาท ดังรายการ 
๑.๑) โบนัสคณะกรรมการ จ านวน ๑๐ คน เป็นเงิน               ๒๗,๖๓๘.๘๘   บาท 
๑.๒( โบนัสพนักงานและลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๓๙ อัตรา  ๒,๐๐๐,๔๘๘.๐๐   บาท 

๒(. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการจัดสรรเงินโบนัสประจ าปี 
๒๕๖๑ ตามข้อ ๑ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยงบการเงินต้องได้รับการรับรองจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และต้องได้รับการอนุมัติการจัดสรรโบนัสจากส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ในส่วนของเงินโบนัสในเบื้องต้นแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร.ก าหนด และเห็นควรน าผลการ
ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันผลงานพนักงาน  

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีรัฐวิสาหกิจ ส าหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ปี ๒๕๖๑ และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล  

ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ 
)ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑( ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ส าหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงการ 
คลัง ที่ กค ๐๘๑๙.๒/๘๒๗๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก่ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษ -
ศาสตร์ โดยคณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบผลการประเมินในการประชุมครั้งที่ผ่านมา และขอให้องค์การ ได้
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล ฯ  แล้วด าเนินการต่อ 

ส านัก.. 



๑๕ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

ส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน ซึ่งจะครบก าหนด 
ประมาณวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้น าเข้าอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร ได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีข้อเสนอแนะให้องค์การด าเนินการ )รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ : 
https://is.gd/GxnwZE)   

นางสาวพัฒน์สรณ์ ฯ )หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน( รายงานการด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อสังเกต ฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. การด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ  
 

ข้อสังเกตฯ การด าเนินงานในปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 

1.1 ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้
เห ม าะสม ต าม ภ ารกิ จ แล ะ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนการ
ป ฏิ บั ติ รู ป ป ร ะ เท ศ ด้ า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. อ.ส.พ. มีการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
เพื่ อศึกษาวิ เคราะห์ความเหมาะสมใน
รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ 
2. อ.ส.พ.ได้มีกระบวนการทบทวนการ
วางแผนกลยุทธ์ อ.ส.พ. โดยได้จัดท าเป็นผัง
เชื่อมโยงเป้าหมาย และแผนยุทธ์ศาสตร์   
อ.ส.พ. ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ภ า ย ใต้ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนยุทธศาสตร์  

1.  จัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้เหมาะ สม
กับภารกิจ 
2. ปรับ เปลี่ ยนชื่อแผน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และปรับปรุงแผน 
งานโครงการ และแผนงบ ประมาณ
ให้มีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ องค์กรที่ชัดเจน 

1.2 ควรเร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนและการ
ลาออกจากบุคลากรด้านงาน 
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม /ศึกษา
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้าน
สายงานวิชาการ ระบบค่าตอบ 
แ ท น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร  สิ ท ธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ  

อ .ส .พ . ได้ มี การจ้ า งที่ ป รึกษ าในการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการบริหาร
อัตราก าลังภายในองค์กร รวมถึงระบบ
ค่าตอบแทนต่างๆ  ซึ่งผ่านเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การฯ แล้วปัจจุบันอยู่
ระหว่างทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเตรียมน าเสนอกระทรวง 
การคลังเห็นชอบ  

1.จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ )Career Path( ที่ชัดเจน  
2. จัดวางแนวทางในการปรับปรุง 
ค่าตอบแทนวิชาการ )Incentive)ที่
ชัดเจน  รวมถึงสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรที่ดี กว่าเดิม 

1.3 อ.ส.พ. ควรเปรียบเทียบ
การด าเนินงานที่ส าคัญในด้าน
ต่ า งๆ  )Benchmarking( เช่ น 
ด้าน วิชาการ ด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
ระหว่าง อ.ส.พ. กับสวนพฤกษ 
ศาสตร์ในภูมิภาค เช่น สวน
พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์ สิ ง ค โ ป ร์ 
(Singapore Botanic Gardens) 
ต ลอด จน วิ เค ราะ ห์ ผ ลก าร
เปรียบเทียบกับการด าเนินงาน
ดังกล่าว พร้อมน ามาปรับปรุง
และก าหนดแผนพัฒนาการ

1. ปั จจุบั น  อ .ส .พ . มีการจัดท า  Bech 
marking  ด้ านวิ ช าการ และด้ านการ 
ตลาดและการประชาสัมพันธ์ กับสวน
พฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นสวนพฤกษ 
ศาสตร์ในภูมิภาค SE-Asia  ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการวิเคราะห์ GAP  
2. ตามองค์ประกอบของการเป็นสวน
พฤกษศาสตร์และตามภารกิจหลักของ     
อ.ส.พ.  
3  ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์ ด้านวิจัยและ
พัฒนา และด้านแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ก าหนดประเด็นหัวข้อเปรียบเทียบ 
ควรมีการทบทวนประเด็นที่มีความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการจริง และ
น าไปสู่การวางแผนและแนวทางการ
พัฒนาให้สามารถบรรลุความส าเร็จ
และเห็นผลลัพธ์ได้จริง 
 
  



๑๖ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

ข้อสังเกตฯ การด าเนินงานในปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 

ด าเนินงาน เพื่ อให้ อ.ส.พ. มี
มาตรฐานสามารถเทียบเคียงกับ
สวนพฤกษศาสตร์อ่ืนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม
วิสัยทัศน์ที่องค์กรก าหนดไว้ 

๒. การด าเนินการตามความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง 
 

ข้อสังเกตฯ การด าเนินงานในปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 

2.1 การบริหารแผนการลงทุน
ประจ าปี 2561 ของ อ.ส.พ. มี
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่า
เป้าหมายมาก 

-  จัดวางนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
โดยมอบหมายให้เตรียมความพร้อมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
และด าเนินกระบวนการทางพัสดุ ให้แล้ว
เสร็จก่อนปีงบประมาณ และสามารถลง
นามสัญญาได้ภายในเดือนแรกของต้น
ปีงบประมาณ  
-  การผลักดันให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านกฎ ระเบียบด้านพัสดุให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

)1( จัดท าแผนการด าเนินการโดย
จัดท าช่วงเวลา )Timeline( ตามไตร
มาส ในการด าเนินการแต่ละรายการ
ลงทุน ให้กระจายตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
)2( มอบหมายหน่ วยงานภายใน
ทบทวนแผนการลงทุนระยะสั้น ระยะ
ยาว เพื่อก าหนดแนวทางการบริหาร
การลงทุนให้ชัดเจน 

2.2 อ.ส.พ. ควรปรับปรุงการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อ
รองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมของประ 
เทศ 

ปัจจุบันน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบริหารบาง 
ส่วนขององค์กร 

- ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 
3 ปี ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
- พัฒ นาระบบฐานข้อมูลภายใน
องค์กรให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน 
อาทิเช่น  ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้  
ฐานข้อมูลการบริหารงานภายใน
องค์กร 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในด้าน
การใช้งานและบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเร่ง
เสริมสร้างความตระหนักในการให้
ความส าคัญในการน าระบบมาพัฒนา
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 อ.ส.พ. มีผลการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่
ระดับคะแนนต่ ากว่า 3.0000 
คะแนน ดังนั้น อ.ส.พ. จึงควรให้

อ.ส.พ. เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ร่วมกับ การประปา
นครหลวง 

-จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการองค์กร 
ให้สอดคล้องกับรายละเอียในระบบ
การป ระ เมิ น ผลการด า เนิ น งาน



๑๗ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

ข้อสังเกตฯ การด าเนินงานในปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงในอนาคต 

ความส าคัญในการก ากับดูการ
บ ริห ารจั ดการองค์ ก รอย่ า ง
จริงจัง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใน
ส่วนที่ยังขาดหรือเป็นจุดอ่อน 
โดยผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.พ. 
ยังคงต้องให้ความส าคัญและเข้า
ร่ ว ม โค รงก า รส นั บ ส นุ น รั ฐ 
วิสาหกิจด้านการบริหารจัดการ
องค์กร )โครงการพี่ เลี้ยง( ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และควรมี
การก ากับติดตามผลการด าเนิน 
งานอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้
องค์กรสามารถพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรในทุกด้านให้ได้มาตรฐาน
ต่อไป 

รัฐวิสาหกิจใหม่ 8 ด้าน  )Enablers( 
เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน และน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
-มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ
อ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
Enablers ด้วยตนเองในทุกหัวข้อ 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
นายวิษณุ ฯ )กรรมการ( มีความเห็นว่า ควรปรับเขียนให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน และให้มีผู้ติดตามการด าเนินการทุกโครงการที่มีอยู่   
นางฤชุกร ฯ )กรรมการ( มีความเห็นว่า ค าว่าปรับองค์กรในความหมาย อาจจะหมายถึง

การปรับรูปแบบ หรือสายงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรได้ ให้มีความเหมาะสม   
นางภัทรพร ฯ )กรรมการ( เสนอความคิดเห็น ข้อที่ ๑ การปรับปรุงรูปแบบองค์กร ในช่อง

การด าเนินงานในปัจจุบัน ควรปรับเป็น ข้อที่ ๑ ทบทวนทิศทางและแนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ จัดท าแผนและแนวทางที่สอดคล้องกับข้อที่ ๑ และอาจจะเพ่ิมข้อที่ ๓ จัดท าโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน   

มติที่ประชุม ขอให้องค์การฯ ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารพิจารณา และส่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ให้ทันตามก าหนดเวลาต่อไปด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจครึ่งปี ส าหรับองค์การสวนพฤกษ- 

ศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ : https://is.gd/gsSlRK) 



๑๘ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

 
การด าเนินการ ... 

 



๑๙ 
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การด าเนินการตามนโยบาย 
ข้อ ๑.๑ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเปลี่ยนแปลง อ.ส.พ. ปัจจุบันคะแนนอยู่

ที่ระดับ ๑ แต่ถ้าผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อ.ส.พ. จะได้อยู่ที่ ๓ และผ่านระดับกระทรวงจะได้ ๕ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาทิศทางองค์กร ภายใน กันยายน ๒๕๖๒ 

นายภราดร ฯ )รอง ผอ.อ.ส.พ. ฝ่ายบริหาร( กล่าวว่า ในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นองค์กรที่มี
รูปแบบที่เหมาะสมกับภารกิจ  เป็นองค์กรมหาชน และการจ้างที่ปรึกษา มช. ศึกษาทิศทางที่เหมาะสมจริง ๆ  
เป็นอย่างไร ควบคู่ไปด าเนินการในระดับความเสี่ยงของพนักงาน ลูกจ้างองค์กร ว่ามีความต้องการอย่างไรเอาผล
มารวมกันแล้วจะมองว่าในกรณีที่เขาไม่ต้องการมีประเด็นปัญหาอะไร อย่างเป็นองค์กรมหาชนจะมีปัญหาอะไร 
หรือเขากลัวอะไร จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือควบคุมประเด็นต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับตัวพนักงาน
อย่างไรเพ่ือ ประกอบการตัดสินใจ ขณะนี้การส ารวจความเห็นวิเคราะห์ให้แล้วว่า พนักงานในกลุ่มไหนที่อยากจะ
ไปเป็นรูปแบบองค์กรมหาชน 

นายวิษณุ ฯ )กรรมการ( กล่าว การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรมหาชน หรือจะเป็นรูป
แบบเดิม ไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. แต่ควรเป็นหน้าที่ของ ผอ.อ.ส.พ. และรองผอ.อ.ส.พ. และทางส านัก ฯ 
ที่จะต้องหารือร่วมกันชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ   

นายณพงศ์  ฯ )กรรมการ( กล่าวว่า  ในบางหน่วยงานจะมีการวิ เคราะห์การเงิน
ประกอบด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่ จะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วน ในส่วนของลูกจ้างไม่เกี่ยว อยู่ที่พนักงานถ้าเสร็จภายใน
กันยายน นี้คะแนน ๔ เอาแค่ปัจจัยภายในให้แล้วเสร็จ  

ข้อ ๑.๒ ความส าเร็จของการสรรหาผู้มีความสามารถท างานหรือเตรียม  
นายปิยเกษตร ฯ )รก.รองผอ.อ.ส.พ.ฝ่ายวิชาการ( รายงานว่า  สืบเนื่องทางองค์การมี

จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และ บริษัท ทริสฯ เห็นว่าองค์กรยังมีต าแหน่งว่าง ที่ยังมิได้บรรจุ เลยน ามาเป็นตัวชี้วัด 
จะมีข้อจ ากัดหลายเรื่องเป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก ทั้งเรื่องของเงินเดือน บางครั้งมาสมัครสอบผ่าน และสัมภาษณ์
แล้ว สุดท้ายก็ไม่มารายงานตัวก็มี จึงเห็นว่าอาจจะต้องขอถอนตัวชี้วัดนี้  ซ่ึงทาง บริษัท ทริส ฯ ก็จะมาถามว่าแล้ว
จะวัดอะไรแทน  

นางภัทรพร ฯ )กรรมการ( มีความคิดเห็นว่า ได้มีการหารือในการประชุมวิชาการ และ
ฝากให้ ผอ.อ.ส.พ.ได้ประเมินตนเองดูว่าทั้งปีต้องการคะแนนเท่าไร อันไหนเป็นจุดอ่อนก็ยกมาพิจารณา แล้วฝ่าย
บริหารก็ต้องมาดูร่วมกันว่าตรงไหนได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วถึงมารายงาน 

นายณพงศ์ ฯ )กรรมการ( กล่าวว่า การด าเนินการไม่ควรดูแค่ต าแหน่งเดียว ต้องดูใน
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ด้วยมีต าแหน่งว่างหรือไม่ แล้วท าไมยังไม่บรรจุ สามารถแยกได้หรือไม่เป็นต าแหน่งบริหาร 
ต าแหน่งธุรการ ต าแหน่งวิชาการ รวมแล้วทั้งปีมีกี่ต าแหน่ง  

ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ข้อ ๒.๓ ความส าเร็จในการขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยาก 
นางภัทรพร ฯ )กรรมการ( มีความคิดเห็นว่า การขยายพันธุ์ไม้หายากเป้าหมายจริงจ านวน  

๑๕  แต่ได้แจ้งท าได้ ๑๘ ซึ่งเกินเป้า แต่จะไปกระทบในปีต่อ ๆ ไปที่จะต้องเหนื่อยขึ้นหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบพิจารณาและมอบหมายให้น าเข้าอนุกรรมการวิชาการและ
อนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร เพ่ือพิจารณาต่อไป และน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

 
 

๖.๒ ก าหนดการ .. 



๒๐ 

ฉบับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  

๖.๒ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุมก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่

กรุงเทพฯ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
  

  

 

                                     

        )นางสาวรุจีวัลย์  ศิริวรรณ(                        )นายรณรงค์  เส็งเอ่ียม( 
หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและก ากับดูแลกิจการที่ดี   ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


